
คอลมัน์: บทความพเิศษ: ความจริงทีข่าดหายไป... ใน
ปัญหาการประมูลคลืน่3 จี 

แก้วสรร อติโพธิ 

ท่ามกลางความหิวกระหายของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการจะเขา้ถึงบริการส่ือสารไร้สายในระบบ3 จี กบั

ปัญหาความความเคลือบคลุมไม่โปร่งใสในกระบวนการจดัสรรคล่ืน2.1 GHz ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการหนา้เดิม 

3 รายนั้น หลายคนเร่ิมปวดหวั คิดวา่ตนมีกรรมตอ้งถูกบงัคบัใหเ้ลือกอีกคร้ังหน่ึงวา่ จะเลือกเอาอะไรถา้

อยากเขา้ถึง 3 จี ก็ตอ้งหลบัตาอยา่คิดมาก จะร่ัวไหลไปบา้งก็ช่างมนั อยา่งนั้นหรือ? 

โทรคมนาคมสองระบบ 
ถาม บริการในระบบ 3 จี จากคล่ืนใหม่ท่ีประมูลกนัน้ีมีความเป็นมาอยา่งไร 
ตอบ คล่ืนใหม่ท่ี2.1 GHz น้ี จดัสรรตามระบบใบอนุญาต ไม่ใช่ระบบสัมปทาน เป็นคล่ืนท่ีเอาไปท า3 จีได้
โดยเฉพาะ มี กสทช.ดูแลจดัสรรตามกฎหมายใหม่ท่ีระบุใหใ้ชว้ธีิประมูลเหมาจ่ายส่งเงินใหค้ลงั ส่วน
รัฐวสิาหกิจคือ ทีโอที หรือ กสท นั้น ไม่มีสิทธิเอาไปใหส้ัมปทานเหมือนคล่ืนเดิมอีกต่อไปแลว้ไดแ้ต่คิด
เท่านั้นวา่ตวัเองน่าจะมาประมูลเอาไปประกอบการเองหรือไม่ ถา้ไม่ก็ตอ้งหากินจากคล่ืนเดิม บริการเดิม 
โดยวธีิขอแบ่งรายไดเ้ป็น % ตามสัมปทานต่อไป 
ถาม หมายความวา่ ต่อไปน้ีบริการในตลาดจะมี 2 เทคโนโลย ีและ 2 ระบบกฎหมายใช่ไหมครับ 
ตอบ ถูกตอ้งครับ เอกชนเขาจะมีบริการมาขายอยู ่2 ตะกร้า ตะกร้าแรกเป็นระบบเดิม ซ่ึงตน้ทุนและส่วนแบ่ง
รายไดจ้ะเป็นการแบ่ง % จากรายรับตามระบบสัมปทานใหแ้ก่รัฐวสิาหกิจคู่สัญญา ขณะเดียวกนัอีกตะกร้า
หน่ึงเอกชนเขาก็จะมีสินคา้ของเขาเองคือ ระบบ 3 จีมาขาย ส่วนน้ีรัฐจะมีรายรับตามโครงสร้างในระบบ
ใบอนุญาตท่ีต่างไปจากระบบสัมปทาน 
สินคา้สองตะกร้าน้ีเม่ือสัมปทานหมดอายแุลว้ก็จะเหลือแต่ระบบ 3 จี ตามใบอนุญาตมาเสนอขายเท่านั้น 
(อายสุัมปทาน TRUE เหลือ 1 ปี, AIS 3 ปี และ DTAC 6 ปี) 
 
ต้นทุน คลืน่-โครงข่ายของโทรคมนาคมสองระบบ 
 
ถาม หลายฝ่ายถามตรงกนัวา่ ราคาประมูลคล่ืน2.1 GHz ท่ีสามบริษทัคือ AIS, DTAC, TRUE จ่ายเพื่อน าคล่ืน
ไปใชห้ากินใหบ้ริการ 3 จีน้ี ท าไมมนัจึงถูกกวา่เดิมมากเหลือเกิน 
ตอบ ถูกกวา่อยา่งไรครับถาม ในคล่ืนเดิมระบบเดิมตามสัมปทานนั้นปีท่ีแลว้ปีเดียวทั้งสามบริษทัจ่ายค่า
สัมปทานใหรั้ฐวสิาหกิจคือ ทีโอที และ กสทช. รวมกนัเป็นเงิน 4 หม่ืนลา้นบาทแต่พอมาไดค้ล่ืนใหม่ระบบ
ใหม่ในการประมูลใหม่ อายใุบอนุญาต 15 ปีกลบัเหมาจ่ายเงินใหรั้ฐเพียง 4.1 หม่ืนลา้นบาทเท่านั้นดว้ย
ตน้ทุนท่ีลดลงอยา่งน้ีมนัไม่ก าไรเละเทะหรือครับ 
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ตอบ คุณวา่ 4.1 หม่ืนลา้นจ่ายก่อนทนัที50% แลว้ผอ่นท่ีเหลือ เพื่อไดค้ล่ืนมาใช1้5 ปีน้ี คุณวา่คิดเฉล่ียเป็น
ราคาต่อปีเท่าไหร่ 
 
ถาม ผมคิดเฉล่ียใหไ้ม่เกินปีละ 6,000 ลา้นบาท/ปี ซ่ึงก็ต  ่ากวา่ 40,000 ลา้นบาท/ปี ของระบบสัมปทานเป็น
อนัมาก ผมไม่เขา้ใจจริงๆ วา่ ท าไม กทค.จึงไม่เห็นวา่ราคาประมูลใหม่น้ีต ่ากวา่เดิมมาก ตกลงไปประมาณ 
3.3 หม่ืนลา้น/ปีเลยทีเดียว 
ตอบ ผมวา่เราก าลงัลืมความจริงส าคญัไปแลว้นะครับวา่ นิติสัมพนัธ์ในระบบใบอนุญาตกบัระบบสัมปทาน
นั้นไม่เหมือนกนัเลย 4 หม่ืนลา้น/ปีท่ีจ่ายใหรั้ฐตามระบบสัมปทานนั้นมนัไม่เหมือน 4.1 หม่ืนลา้น/15 ปี ท่ี
จ่ายใหต้ามระบบใบอนุญาตเลยนะคุณ 
 
คือเร่ืองตน้ทุนค่าคล่ืนและโครงข่ายนั้นจริงๆ แลว้เราตอ้งเขา้ใจวา่มนัมีสองประเภท ส่ีรายการ ซ่ึงตน้ทุน
เหล่าน้ีจะถูกระบบใบอนุญาตและระบบสัมปทานจดัการต่างกนัไป ดงัน้ี 
ประเภทที ่1 คือ "ค่าคลืน่" มีสามรายการ คือ 
1) ค่าทรัพยากรสาธารณะ ท่ีตอ้งจ่ายใหก้ระทรวงคลงั ถา้เป็นระบบสัมปทานจะรวมอยูใ่นค่าสัมปทาน
ทั้งหมด ถา้เป็นระบบใบอนุญาตจะแยกประมูลมาต่างหาก ดงัเช่นยอด 4.1 หม่ืนลา้น/15 ปี ท่ีประมูลกนัไป
แลว้ในปัจจุบนั 
 
2) ค่าสนบัสนุนพฒันาโทรศพัทช์นบท ตรงน้ี ทีโอทีจะน าไปพฒันา โดยอาศยัเงินกองกลางท่ีเฉล่ียมาจาก
รายรับท่ีไดจ้ากเขตเมือง ยอดรายจ่ายน้ีถา้เป็นระบบสัมปทานจะรวมอยูใ่นค่าสัมปทานทั้งหมด ถา้เป็นระบบ
ใบอนุญาต กสทช.จะเรียกเก็บต่างหาก 3.75% จากรายรับ โดยไม่รวมอยูใ่นค่าประมูลคล่ืน4.1 หม่ืนลา้นนั้น 
 
3) ค่าพฒันาและบริหารระบบโทรคมนาคมโดยรวม ยอดน้ีระบบสัมปทานเดิมจะรวมอยูใ่นค่าสัมปทาน แต่
ระบบใหม่จะแยกจ่ายให ้กสทช.เรียกเก็บเอาไปใชโ้ดยตรงอีก 2% ของรายรับ 
 
ถาม ประเภทท่ีสองคืออะไรตอบ "คล่ืน"มนัเป็นแค่สิทธิท าถนนเท่านั้น จะเป็นถนนขนขอ้มูลได ้มนัตอ้งมี
การลงทุนท าถนนหรือโครงข่ายอีก ตรงน้ีในสองระบบก็คิดต่างกนัอีก 

ประเภทที ่2 คือ ค่าโครงข่าย มีรายการเดียวคือ 
4) ค่าโครงข่าย ถา้เป็นระบบสัมปทาน บริษทัจะใชโ้ครงข่ายของรัฐวสิาหกิจโดยจ่ายค่าใชส้อยรวมอยูใ่นค่า
สัมปทาน แต่ถา้เป็นระบบใบอนุญาตจะแยกค่าโครงข่ายออกมาต่างหาก รายการน้ีในปัจจุบนัยงัไม่ปรากฏตวั
เลย ซ่ึงผูป้ระกอบการเขาอาจจะเจรจาขอเช่าโครงข่ายเดิมจากรัฐวสิาหกิจก็ได ้หรือลงทุนใหม่เป็นของตนเอง
ทั้งหมดก็ได ้



ถา้เลือกทางลงทุนใหม่น้ี เอกชนจะตอ้งลงทุนอีกกวา่ 70,000 ลา้น/15 ปี ทิ้งไม่ใชโ้ครงข่ายเดิมของ
รัฐวสิาหกิจเลยก็ได ้ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีจะน่าเสียดายมากท่ีผูบ้ริโภคตอ้งแบกภาระลงทุนสร้างโครงข่ายใหม่
โดยไม่สมควร โดยเหตุเพียงเพราะวา่เอกชนกบัรัฐตกลงราคากนัไม่ไดเ้ท่านั้น 
 
ถาม หมายความวา่ในบรรดาค่าใชจ่้ายทั้ง 4 รายการน้ี รายการท่ี 2), 3) และ 4) ยงัไม่รวมอยูใ่นค่าประมูลคล่ืน
2.1 GHz ท่ีประมูลกนัไปแลว้ 4.1 หม่ืนลา้น/15ปีใช่ไหม? 
ตอบ ครับ..ถูกตอ้ง ตน้ทุนค่าคล่ืนและโครงข่ายในระบบ3 จีนั้น ไม่ไดมี้แค่ 4.1 หม่ืนลา้น/15ปีเท่านั้น การไป
ดูแค่ตน้ทุนรายการ 1) แลว้ด่วนสรุปวา่เขาก าไรเละเลยจึงเร็วเกินไป มนัตอ้งรวมตน้ทุน อ่ืนๆอีก 
ถาม หมายความวา่ขอ้มูลปัจจุบนัเรายงัไม่รู้เลยหรือครับวา่ ระบบใบอนุญาตจะท าใหบ้ริการ 3 จี มีตน้ทุน
คล่ืน-โครงข่ายถูกลงกวา่ระบบสัมปทานหรือไม่ 
ตอบ มนัน่าจะถูกลงนะครับ เพราะค่าคล่ืนก็ถูกลงระดบัหน่ึงแลว้และคงท่ีเพราะจ่ายเหมาตายตวัดว้ย ส่วน
จ านวนลูกคา้นั้นก็เพิ่มข้ึนทั้งหนา้เก่าและหนา้ใหม่ จุดช้ีขาดมนัจะอยูท่ี่ค่าโครงข่ายเท่านั้นวา่จะสูงมาก
หรือไม่ ต่อปัญหาน้ี รัฐบาลและ กสทช.ควรร่วมมือกนัจดัการใหเ้อกชนเช่าใชโ้ครงข่ายเดิมของทีโอที และ 
กสทช.ในราคายติุธรรมแทนท่ีจะใหเ้อกชนไปลงทุนใหม่ทั้งหมด ท าไดอ้ยา่งน้ีก็จะสมประโยชน์ประชาชน
มากๆ เลย 
 

ต่อปัญหาค่าโครงข่ายท่ีจะใชใ้น 3 จีน้ี ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคณะกรรมาธิการสภาน่าจะรับหนา้ท่ี
รวบรวมและไต่สวนใหก้ระจ่างใหส้าธารณะไดเ้ขา้ใจวา่มนัเป็นอยา่งไรเท่าใดกนัแน่ 
 
ถาม ถามจริงๆ...อาจารยไ์ม่ติดใจการประมูลคล่ืน3 จี ท่ี กทค.ท าไปในคร้ังน้ีเลยหรือวา่ มนัไม่มีการแข่งขนั
ราคากนัจริงๆ เลย 
ตอบ ผมก็รอฟังค าอธิบายของเขาอยูว่า่ท  าไมออกแบบการจดัสรรคล่ืนออกมาอยา่งน้ีแต่ในส่วนปัญหาวา่
ราคาท่ีไดม้ามนัสมเหตุผลหรือไม่ เอกชนก าไรเละเลยหรือ ตรงน้ีเป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีผมเห็นวา่ความจริง
และความเขา้ใจมนัยงัไม่ครบ และทุกฝ่ายตอ้งช่วยกนัท าความจริงใหก้ระจ่างวา่ มนัก าไรเละจริงไหม? และ 
กสทช.ควรใชอ้ านาจกดเพดานราคาค่าบริการลงมาเพื่อให้ส่วนต่างน้ีมนัตกแก่ประชาชนเท่าใดหรือไม่ 
เพียงใด? ตรงน้ีต่างหากคือจุดท่ีผมสนใจเป็นพิเศษ เร่ืองช้ีขาดทางกฎหมายวา่การประมูลถูกตอ้งหรือไม่นั้น
มนัแลว้แต่ ป.ป.ช.กบัศาล เขาจะวา่กนัไป 
 

ตามระบบใหม่ในปัจจุบนัน้ีหลกัคิดมนัเปล่ียนไปแลว้ รัฐจะไดส่้วนแบ่งนอ้ยก็ช่างมนั ระบบใหม่เขา
ตดัสินกนัตรงท่ีความยติุธรรมต่อประชาชนคือผูบ้ริโภคเท่านั้น วา่แบกรับตน้ทุนและราคาท่ีสมเหตุผล
หรือไม่ 
 



ถาม ในภายหนา้ถา้เอกชนเขาขอใบอนุญาตไดค้ล่ืนมาท าระบบ3 จี หรือ 4 จี หมดแลว้ แลว้รัฐวสิาหกิจจะอยู่
ต่อไปท าไม 
ตอบ ทั้งทีโอที และ กสท เขาก็มีคล่ืนของเขาอยูท่ ั้ง 1800 และ 2.1 GHz เขาก็คิดจะประกอบการท า 3 จี 4 จี 
เองเหมือนกนันะคุณ เพราะโครงข่ายท่ีเอกชนมอบใหไ้วต้ามสัมปทานนั้น เขาก็มีอยูใ่นมือแลว้ 
 
ถาม มีทางเลือกอ่ืนอีกไหมตอบ มีครับ...นัน่คือรัฐถอนตวัมาท าหนา้ท่ีลงทุนและพฒันาโครงข่ายเท่านั้น ส่วน
เอกชนก็ประกอบการขนขอ้มูลโดยเช่าใชโ้ครงข่ายของรัฐต่อไป ไม่ตอ้งมาลงทุนท าโครงข่ายใหม่ให้
ส้ินเปลือง โครงสร้างวสิาหกิจโทรคมนาคมอยา่งน้ี ก็คลา้ยๆ กบัท่ีเราเคยคิดจะปฏิรูปการรถไฟ ใหรั้ฐลงทุน
ดูแลราง สถานี และสัญญาณเท่านั้น ส่วนเอกชนก็ลงทุนเดินรถแข่งกนับนรางท่ีเช่าใชจ้ากรัฐวสิากิจอีกทีหน่ึง
นัน่เอง 
 

ถา้ท าไดอ้ยา่งน้ีการลงทุนโครงข่ายก็จะไม่ทบัซอ้นฟุ่มเฟือย การแข่งขนัของเอกชนก็จะสมบูรณ์ สู้
ดว้ยฝีมือใหบ้ริการเท่านั้น 
 
ถาม สหภาพรัฐวสิาหกิจเขาจะยอมหรือ?ตอบ น่ีเป็นการตดัสินใจทางนโยบาย คุณไปถามรัฐมนตรีไอซีทีดูซิ
วา่เขาเห็นปัญหาน้ีไหมและคิดอะไรอยูใ่นหวัแลว้บา้ง 
ถาม อาจจะก าลงัหมกมุ่นคิดโครงการประชานิยม "โทร.นาทีแรกฟรีทัว่ประเทศ" อยูก่็ได ้
ตอบ ถา้เป็นอยา่งนั้น...รัฐบาลน้ีก็บา้ไปแลว้. 
 
หมายเหตุ 

- ตน้ทุนบริการ 3 จี จะดูแต่เฉพาะค่าประมูลคือ (1) ไม่ได ้ตอ้งรวม (2), (3) และ (4) ดว้ย จึงจะรู้วา่
เอกชนก าไรเพิ่มข้ึนจริงหรือไม่ และหากก าไรจริง กสทช.ควรจะบงัคบัใหล้ดค่าบริการลงเท่าใด ( 20%?) เพื่อ
มอบส่วนท่ีลดลงน้ีใหต้กแก่ผูบ้ริโภคไม่ใช่ให้ตกแก่บริษทั 

- กรณีเป็นไปไดว้า่ ตน้ทุน 3 จีในค่าโครงข่ายคือ (4) หรือ Z จะสูงมากๆ จนลดราคาใหป้ระชาชน
ไม่ไดเ้ลยก็ได ้
 
บทความจาก 
http://www.ryt9.com/s/tpd/1516608 
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